



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวัน ที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว ประกาศหยุดด่วน 2 วัน สอบเข้าสาธิต (ประถม) ตามกำหนดเดิม

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่าเนื่องจากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มนปช.หรือเสื้อแดงจะยืดเยื้อ ส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยประเมินสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบ จึงได้ประชุมหารือกันในคณะทำงานฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประกาศสั่งหยุดทำการเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2553 ทั้งประสานมิตร สาธิตปทุมวัน และองครักษ์ ส่วนนิสิตบางสาขาที่ยังสอบไม่เสร็จและมีการนัดหมายกับอาจารย์ในรายวิชาต่างๆในช่วงเวลานี้ ทางมหาวิทยาลัยจะทำการยืดหยุ่นให้และให้อาจารย์นัดสอบในเวลาที่เหมาะสมต่อไป สำหรับนิสิตที่เรียนอยู่องครักษ์จะพักอยู่ที่หอพักต่อหรืออาจจะกลับบ้านก็ได้ในระยะนี้ หากแต่การเดินทางต้องรอบคอบและตรวจดูเส้นทางก่อนว่ามีเส้นทางไหนบ้างที่มีการชุมนุมของกลุ่มนปช.และไม่อยากให้นิสิตกังวลเรื่องสอบตอนนี้ได้ติดต่อไปทางคณบดีคณะต่างๆ เพื่อกระจายข่าวให้เจ้าหน้าที่ อาจารย์ในคณะของตัวเองรับทราบ ทั้งนี้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่องครักษ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังเปิดให้บริการตามปกติ

“ส่วนการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าเรียนในชั้นเด็กเล็ก 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) ในวันที่ 16 มี.ค. 2553 ทางโรงเรียนจะขอประเมินสถานการณ์ในวันที่ 15 มี.ค. 2553 อีก 1 วันและจะประกาศทางเว็บไซต์ <http://prathom.swu.ac.th> ในวันที่ 15 มี.ค.2553 เหตุที่ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม)ทางผอ.โรงเรียนรายงานว่า ยังไม่ประกาศหยุดการสอบเพราะการสอบนั้นทางสาธิตมศวได้พูดคุยกับทางร.ร.สาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาธิตเกษตร ในเรื่องวันสอบ เนื่องจากเราทำงานกันเป็นเครือข่าย และได้พูดคุยและทำการตกลงกันในเรื่องวันเวลาที่จะสอบเพื่อรับเด็กเข้าเรียนในช่วงวันเวลาไหน หากเหตุการณ์ยังไม่รุนแรงและประเมินสถานการณ์แล้วเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมสถานการณ์ได้ ทางโรงเรียนสาธิตมศว (ฝ่ายประถม) ยังกำหนดให้วันที่ 16 มี.ค. 2553 เป็นวันสอบวัดความรู้เพื่อเข้าเรียนเช่นเดิม หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ขอให้ติดตามข้อมูลผ่านสื่อทุกสื่อ”

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย รำพึง Rewriter : ภัทรศรี วณิชชิวะ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>